

"Những quý vị nên biết, chúng tôi chỉ mong những mà xin, chỉ không bao giờ quấy gở".



Trong những ngày vừa qua, thông tin trên các phương tiện truyền thông hải ngoại đã công bố nhiều vụ việc tranh chấp đất đai giữa chính quyền Thành phố Đà Nẵng và người dân thôn Công Giáo, xã Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Xung đột này liên quan đến khu vực qui hoạch 4 thôn làng thuộc xã Hoà Xuân, trong đó có thôn Công giáo Công Giáo, dự xây dựng khu sinh thái Hoà Xuân. Số kiến nghị được gửi tới "Đến khi nào kiến nghị công bố về việc chính quyền thu hồi đất của giáo dân Công Giáo - Đà Nẵng" có xuất xứ và tác giả là: "Đà Nẵng, ngày 26 tháng 1 năm 2010, Người dân thôn Công Giáo dự kiến ký tên", được VietCatholic News đăng tải vào lúc 10:48 ngày 26/01/2010.

Được tin, Tòa Giám mục Đà Nẵng đã gặp ngay Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lộc, Quận xã Công Giáo, và được Ngài cho biết số vụ đang căng thẳng tại thôn Công Giáo trong vài ngày qua, khi các đoàn công tác của quận Cẩm Lệ đến mời gia đình để kiểm tra tài sản mà không có sự đồng thuận của họ. Một vài trường hợp đã đến đến căng thẳng. Về lá đơn khiếu nại kiến nghị, Cha Lộc cho biết, Ngài cũng biết nghe nói mà chưa được, và cũng không biết phát xuất từ đâu. Về nhân vật có chức danh trong báo tin kèm theo lá đơn là "Ông Chủ tịch HĐGX", Cha Quận xã cho biết vụ này là một trong số những người thuộc thôn Công Giáo đã đồng ý để tài sản để kiểm tra lâu, nên không thể là tác giả lá đơn này.

Sáng Chúa Nhật hôm qua, 31 tháng 01 năm 2010, Giám mục Giáo phận, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, cùng với Cha Chủ tịch TGM Phêrô Hoàng Gia Thành, Cha Phó tá Văn phòng TGM Gioan B. Trần Ngọc Tuy, Cha Tân Quận xã An Thọ Nguyễn Tôphanô Trần Ngọc Nhân đã biết nghe đến thăm và dâng Thánh Lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Công Giáo, với Cha Quận xã Emmanuel Nguyễn Tấn Lộc. Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm, Giám mục Giáo phận đã đến Công Giáo dâng Thánh Lễ, gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn họ cách hành xử đúng đắn với chính quyền, với người dân và với nhau. Ngài nhắc lại với họ học thuyết xã hội của Giáo Hội và sự công bằng và những quy định căn bản của con người, không để họ bị trample của Ngài với việc qui hoạch khu sinh thái Hoà Xuân hiện nay. Qui hoạch dự thành phố có bất lợi gì đến với văn minh hiện, những người bị bỏ quên của sự sống cho người dân liên hệ, nhất là người nghèo. Họ là những người trẻ tiên phong được chia sẻ những phúc lợi do việc qui hoạch mang lại, chỉ không thể bắt ra ngoài.

Ngài nhắc nhở họ: trong tất cả cách công dân, họ có quyền phát biểu ý kiến và đấu tranh ôn hoà để

# Thông cáo của Tòa Giám Mục Đà Nẵng về những vấn đề liên quan đến Giáo xứ Công Giáo

Tòa Giám Mục Đà Nẵng  
Thị trấn Ba, 02 Tháng 2 Năm 2010 17:28

Chúng tôi, Ủy ban Chính Đẳng của mình, bên cạnh những người anh em đồng dân đồng cảnh, tránh nguy cơ chia rẽ đồng giáo, cũng như đoàn kết nội bộ những trong sự tôn trọng từ do của mọi người, tránh tình trạng gây áp lực lên nhau. Giáo Hội luôn bên cạnh quy định của người nghèo và người cô đơn, những người công dân phải chu toàn nghĩa vụ dân sự của mình.

Ngài cũng khuyến khích đã nhiều lần khuyên cáo các cấp chính quyền quan tâm đến quy định về tình trạng và tinh thần của người dân khi họ chấp hành những chính sách liên hệ sâu sắc đến cuộc sống của họ, mọi nơi mọi hoàn cảnh khác nhau, vấn đề dân sinh phải được đề cập lên hàng đầu. Ngài cũng bày tỏ sự quan ngại khi họ chấp hành chính sách không hợp lý, sự đảo lộn thêm những cách giữa người giàu và người nghèo, làm cho sự bất bình đẳng và mất cân bằng trong lãnh vực xã hội cũng như kinh tế ngày càng thêm trầm trọng. Nhà cầm quyền cũng không được gây sự ép hay dùng bạo lực đối với dân chúng trong tiến trình kêu gọi sự hợp tác, cũng như khi giữa quy định những xung đột dân sự. Mọi thành phố vẫn minh không phải là xây dựng các kiến trúc hay hạ tầng hiện đại, những văn hóa công dân qua việc xây dựng và thi pháp cũng phải được "hiện đại hóa" từ trên xuống dưới.

Đức Cha cũng đã thông tin kêu gọi các chính quyền địa phương dân trong khi thi hành chính sách và quy định dân sự, phải quan tâm đến công lý và công ích. Hai tiêu chuẩn cho mọi hành động từ quan của con người là công bằng và công ích. Nếu chúng ta chấp hành công bằng mà coi nhẹ tính công ích, thì sự dè dặt xã hội dân sự được đề nghị cùng. Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong Thông điệp Caritas in Veritate (Bác Ái trong Chân Lý) của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và ban hành vào cuối năm ngoái.

Đặc biệt riêng thôn Công Giáo, trong quá trình vận động, chính quyền đã tổ chức được hơn 20 lần tiếp xúc giữa nhân dân và những người thi hành chức năng hành chính này và các cấp. Tuy chúng ta đã được sự đồng thuận, những đã là một nỗ lực không nhỏ của các bên liên hệ, xã hội nay chúng ta có tiến bộ một thành phố đã từng hãnh diện với "thành tích" qui hoạch giữa tổng số 85 ngàn căn hộ, làm thay đổi bộ mặt thành phố này. Những điều kiện, sự nhàn nhai đã bắt đầu kiểm soát, chính quyền có vẻ như nhay nhem trong việc kiểm soát và kết quả là "thông kê của" được phát tán vào ngày 26/01/2010. Rồi tiếp là tác giả báo cáo vì vô tình hay thiếu hiểu biết, đã bị những tranh chấp dân sự giữa công dân với chính quyền thành xung đột giữa tôn giáo và nhà nước. Khó khăn rồi lại tiếp trung vào Giáo Hội, nhất là Giáo Hội địa phương, nên sự việc diễn ra.

Bình tĩnh nhậm bất và cân nhắc sự việc, chúng tôi quyết định thay đổi lịch họp và dời dâng Thánh Lễ tại Giáo xứ Công Giáo. Thánh Lễ và câu chuyện cuối cùng của Đức Giám Mục đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Bộ khí phụng vụ trang trọng với giáo dân đông đúc như thường lệ, dù chúng tôi đã cách biệt ngày. Ông Thái Văn Liên cũng công khai hiện diện trong suốt Thánh Lễ,

và là một trong những người đi cùng tiến chân Đấng Giám mục lên xe ra về - chứ không phải là Ông Liên “tháp tùng với Đấng Cha Giuse với Công Giáo” như tác giả Xuân Hòa nào đó đã viết và đăng trên VietCatholic News dựa trên tin trong bài: “Đấng Giám mục và các Linh mục Đà Nẵng đến thăm và dâng thánh lễ cho giáo dân xứ Công Giáo” đăng tại lúc 00:01 ngày 31/01/2010. Ông Liên là người đã trở lại với những vấn đề của phái viên Nam Phong đài RFI, đăng cho là đang phải chờ “tờ mờ” của bên ngoài thôn Công Giáo”. VietCatholic News trích đăng tin này lúc 17:21 ngày 27/01/2010, đăng trên ngành truyền thông phổ biến khá rộng rãi trong những ngày gần đây. Một áng mây mờ như đang phủ xuống buổi trưa Đà Nẵng.

Qua chuỗi bài liên quan đến Công Giáo, đã phải chờ do chính vì vậy, tôi càng phải chờ đợi do nhu cầu thông tin, nên Tòa Giám mục Đà Nẵng chúng tôi rất thận trọng cân nhắc và gửi đi thông cáo này với những góp ý chân thành, để những ai quan tâm tìm hiểu và vì cách khách quan nhất, và thành tâm mục đích chia sẻ những thắc mắc của chúng tôi, để cùng xây dựng một đồng nghiệp hợp tác và -truyền giáo hiệu quả trong hoàn cảnh hiện nay của Đất Nước và Giáo Hội Việt Nam quê nhà.

1. Công dân phân biệt những hành vi dân sự và hành vi tôn giáo. Tranh chấp dân sự về những trình qui hoạch tại xã Hoà Xuân không phải là tranh chấp tôn giáo, vì liên quan đến 1500 gia đình phải di dời, mà giáo dân Công giáo chỉ chiếm ¼ sinh sống tại thôn Công Giáo. Hơn nữa, Thánh lễ và các công trình chung của Giáo xứ không thuộc diện qui hoạch. Giáo xứ Công Giáo ở gần những giáo dân hôm nay và tương lai không thể xóa sổ, dù sinh hoạt có thể ít nhiều thay đổi. Trước đây, đã có những giáo xứ trong Giáo phận từng trải qua kinh nghiệm này về những mục đích qui hoạch và hoàn cảnh khác nhau như Tam Toà, Thanh Bình, Ngọc Quang, An Hải, An Ngãi, Hoà Ninh, Hoà Công.

2. Một người hay một nhóm giáo dân nào đó không thể nhân danh tên của Giáo Hội để phá hoại, để thực hiện một hành vi hay tuyên bố một quan điểm liên quan đến tôn giáo. Hành vi này không được pháp lý về một tôn giáo thực sự hay pháp lý dân sự về tôn giáo. Nhất là khi mang hình thức của danh, không có những chủ trách nhiệm. Chúng ta cần cần thận trọng với những lời thông tin này.

3. Ý kiến của Bộ quy định Giáo phận về những gì liên quan đến một Giáo phận cần được chú ý lắng nghe và tôn trọng, không chỉ trong nội bộ Giáo Hội, mà còn những vấn đề trách dân sự. Không ai biết rõ hơn tình hình tôn giáo tại một địa phương chính Giáo Hội để phá hoại đó. Hơn ai hết, những người có trách nhiệm mục vụ tại địa phương phải phải nói gì và không nên nói gì, nói như thế nào, lúc nào và trong giới hạn nào, để đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động quản trị và mục vụ truyền giáo tại địa phương mình, trong tinh thần tôn trọng sự thật, xây dựng tình hiệp thông, để thi hành và hợp tác lành mạnh. Nhiệm vụ khi chờ đợi âm thầm hành động

mà không cần phải nói năng gì.

4. Truy cập thông Công giáo cần được xây dựng như một ngành mục vụ thực sự, có đường lối và chủ trương rõ ràng theo tinh thần Tin Mừng, đường lối giáo dục chân lý và xây dựng hoà bình, biết thao thức đem Chúa đến cho những người chưa tin, biết quảng bá hình ảnh Giáo Hội như một người đi misiôn luôn dang tay chào đón tất cả mọi thành phần trong đời gia đình nhân loại, kể cả những thành phần đối kháng. Bởi thế, để giảm thiểu những nguy cơ có thể gây nên xung đột, nghi kỵ, vì quá tuôn tràn của tin học đăng bài, các cơ quan truyền thông Công giáo cần nên kiên trì công bố các thông tin trước khi đăng tải, và tôn trọng sự thật khách quan của sự kiện được thông tin. Không nên dùng danh xưng như những công tác viên của danh họ của danh trong những đài tài và nội dung nhảm nhí, khiến chúng ta dễ bị lừa dối trong một thế giới ảo và quá dễ dãi như internet.

5. Tòa Giám Mục Đà Nẵng vẫn luôn theo đuổi những đường lối đối thoại ôn hoà theo tinh thần của Công đồng Vatican II, của Tòa Thánh, theo học thuyết xã hội của Giáo Hội Công giáo và theo đường lối của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Tất cả đều dựa trên Tin Mừng. Nhìn nhận rằng đối thoại là con đường tuy gian khó và nhiều thách thức, nhưng cũng bao gồm những giúp đỡ tìm ra công lý và xây dựng hoà bình, công ích. Vì chấp nhận đối thoại, chúng tôi cũng tôn trọng đối tác, tôn trọng ý kiến và danh dự của nhau, nên cũng không có chuyện truyền đi những thông tin thuộc loại nhảm nhí lên mạng, chấp nhận việc tiếp cận để giới quy tụ tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Giáo Hội để phê phán. Thông cáo này hy vọng sẽ là những hợp tác duy nhất.

6. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin đề cập đến một tiến trình đối thoại hơn hai năm qua với chính quyền Thành phố Đà Nẵng về một biên chế cũng khá nhảm nhí, được nhiều người quan tâm theo dõi và thắc mắc. Chính quyền Thành phố Đà Nẵng giới thiệu Trường Trại Phú, nguyên là Trường Sao Mai của Giáo phận Đà Nẵng trước năm 1975, vì ngôi trường nằm trên trục đường của cây cầu mới bắc qua sông Hàn, nơi liên phi trường và đường ven biển. Nhân sự kiện này, Tòa Giám Mục Đà Nẵng đã đề cập với chính quyền Thành phố về chính sách xã hội hoá giáo dục của Nhà Nước hiện nay và khả năng đáp ứng của Giáo phận trong lãnh vực này. Sau một thời gian dài trao đổi thảo luận, kết quả bước đầu là Thành phố đã có văn bản thông tin cho trường để Tòa Giám Mục Đà Nẵng xây dựng một ngôi trường trung học tại chỗ bằng văn bản số 6807/UBND-QLĐT do Ông Chủ tịch UBND Thành phố Trần Văn Minh ký ngày 20 tháng 10 năm 2009. Sau khi TGM lập và gửi đề án thành lập trường, cũng như tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng và vấn đề đất đai, với Sở Giáo dục và Đào tạo và thủ tục hành chính, UBND Thành phố đã có văn bản số 8279/UBND-NCPC cũng do chính Ông Chủ tịch UBND Trần Văn Minh ký ngày 18 tháng 12 năm 2009, đề xuất với Trung ương xin ý kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, với câu kết rõ rệt tích cực: “Rất mong Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm giới thiệu”. Và theo thông tin không chính thức, đến nay của Thành phố cùng với đề án mở trường tại chỗ của Giáo phận Đà Nẵng đã được

# Thông cáo của Tòa Giám Mục Đà Nẵng về những vấn đề liên quan đến Giáo xứ Cầu Đất

Tòa Giám Mục Đà Nẵng  
Thị trấn Ba, 02 Tháng 2 Năm 2010 17:28

---

đặt lên bàn làm việc của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều người có lý do và kinh nghiệm đã chân thành chia sẻ với chúng tôi rằng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xem chúng đã quá tin vào lời hứa của các quan chức và thực hành chần chờ vòng vèo né tránh vấn đề của Nhà Nước hiện nay. Tin rằng thiện chí sẽ được đáp, chúng tôi lo ngại quan ngại rằng một khi con đường đi thoải đã mở ra, dù cong queo gập ghềnh sỏi đá, mục đích đích phải chịu đau chân nhằn nhằn đi theo đến cùng. Hơn nữa, để xuất bản vẫn bền nghiêm chỉnh lên cấp Trung ương, mà chúng tôi cũng được thông báo một văn bản chính thức, mang chữ ký của vị Chủ tịch, để đi đến cao nhất của chính quyền một thành phố trực thuộc trung ương như Đà Nẵng, với những triền và quặng huy, sao lại có thể biến thành một “trò lừa bịp” công khai trước thiện chí của một tổ chức công dân tôn giáo muốn góp phần xây dựng đất nước theo đúng chính sách hiện hành. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả và cũng ý thức rằng đường đi sẽ còn dài.

Xin cũng đừng lo ngại là chúng tôi buốt thẹn phải xin xỏ hay luồn lách. Chúng tôi đã thẳng thắn nói với các vị hữu trách dân sự rằng: “Về chính sách xã hội hoá giáo dục, đúng ra là Nhà Nước phải xin nhân dân cùng làm. Nhưng ở đây, theo đúng qui định, chúng tôi phải làm thực đơn xin Nhà Nước cho phép làm. Nhưng quý vị nên biết, chúng tôi chờ đợi nhưng mà xin, chứ không bao giờ quỵ gục”.

Tin Mừng Chúa Nhật hôm qua, 31/01/2010, Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu bắt người đi ngang qua chúng tôi, trước xuất và thối chí mục tử nô Ngồi xuất và thối chí, “Nhưng Người đã rời qua giữa họ mà đi” (Lc 4,30). Song Tin Mừng hôm nay trên quê hương Việt Nam, chúng ta không được phép sợ hãi, né tránh, luồn lách, đường xa xa, hay gây chiền, đi đâu... nhưng phải can đảm và sáng suốt theo gương Chúa Giêsu, tìm cách “rời qua giữa họ mà đi”, dù là đi về hướng đi Can-vê.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2010

+ **Giuse Châu Ngọc Tri**, Giám Mục Giáo phận

Linh Mục **Phêrô Hoàng Gia Thành**, Chủ tịch Ủy ban, VP Tòa Giám Mục

**Thông cáo của Tòa Giám Mục Đà Nẵng về những vấn đề liên quan đến Giáo xứ Cần Đức**

Tòa Giám Mục Đà Nẵng  
Thị trấn Ba, 02 Tháng 2 Năm 2010 17:28

---

Đang ký tên